



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๗๕๕

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๑๐ ข่าวก มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสิริกาญจน์ สุธาณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
 ประจำวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.ติดตามสถานการณ์น้ำหนุน-น้ำเหนือเผยจุดแข็งมีเขื่อนริมเจ้าพระยาตลอดแนวมีปัญหาเฉพาะจุดพื้นที่ล่อ	ข่าวสด naewna siamrath ch๗ matichon kaosod ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา facebook.com/kaosod twitter.com/thaipost	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวถึงสถานการณ์น้ำริมเจ้าพระยาที่มีน้ำหนุนเข้าท่วมบริเวณชุมชนใต้สะพานช้างอิ้ว สะพานช้างอิ้วมีสองฝั่ง ฝั่งธนบุรีคือ ฝั่งร้านอาหารขนานน้ำ ซึ่ง กทม.ปิดล้อมค่อนข้างดี หากมีน้ำขัง จะใช้วิธีปั๊มดูดออก ส่วนบริเวณวัดราชผาติการาม ติดปัญหาเรื่องการเจรจา และได้ล้อมริมถนนเรียงกระสอบทรายทำเป็นที่กั้น แต่มีจุดซึมบ้าง บริเวณท่าเรือเทเวศร์เรียงเพิ่มอีก ๕๐ ซม. ทำให้น้ำไม่ข้ามเข้ามา ทั้งนี้ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยามีเขื่อนยาวตลอดแนวเป็นจุดแข็งของ กทม. ซึ่งพัฒนาเขื่อนมานานก็มีจุดพื้นที่ล่อบ้าง ส่วนใหญ่จุดที่มีปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือ เช่น บริเวณวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร มีบ้านเรือนนอกแนวคันกันน้ำ ๔๐ หลังคาเรือน เมื่อน้ำสูงน้ำจะท่วม ซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยจะออกมานอกบ้านก่อน ส่วนจุดอื่นไม่มีปัญหา</p> <p>- ส่วนเรื่อง Big Bag ยังไม่ได้เรียงวางแนวและได้ประสานกรมชลประทานอย่างต่อเนื่อง หากเกิดกรณีฉุกเฉินสามารถใช้ได้ทันที ซึ่ง Big Bag จะมีกระสอบทรายใบย่อยๆ หากไม่ได้ใช้ก็สามารถนำกระสอบทรายออกมาใช้วางเป็นทางเดินให้ประชาชนได้</p> <p>- สำหรับการลอกท่อของกรมราชทัณฑ์อาจจะล่าช้า แต่ กทม.จะเดินหน้าต่อไป โดยให้แต่ละสำนักงานเขตจัดทำแผนตลอดปี ซึ่งการลอกท่อได้ผลดี และมีกระแสบริบตีในหลายพื้นที่ เช่น ห้วยขวาง ลาดพร้าว ต่อไปจะพัฒนาปรับปรุงสถานีสูบน้ำพระโขนงให้มีประสิทธิภาพขึ้น โดย กทม.ไม่ได้ละเลยโครงการใหญ่ แต่การดูแลเส้นเลือดฝอยจะทำให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- สำนักงานระบายน้ำสำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนน้ำเหนือ ที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การเสริมกระสอบทรายในจุดพื้นที่ล่อรวมทั้งการแจ้งเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง</p>
๒	กทม.จับมือ CPF คิกออฟโครงการปลูกป่าในเมืองเพิ่มพื้นที่สีเขียวกำแพงกรองฝุ่น	แนวหน้า เดลินิวส์ มติชน kaosod prachachat matichonweekly thainews matichon banmuang mgronline thebangkokinsight	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังร่วมเปิดตัวโครงการ “กล้าจากป่าพนาในเมือง (กทม.)” เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ สนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเทพฯ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟว่า กทม.ได้รับมอบกล้าไม้จากซีพีเอฟเพื่อนำไปกระจายต่อให้คนกรุงเทพฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ รวมทั้งปลูกในพื้นที่</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเดินหน้าโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างกำแพงกรองฝุ่นในพื้นที่</p>	<p>- สำนักงานสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		dailynews siamrath thailandplus naewna kaohoon innews thansettakij acnews moneyandbanking mbamagazine thainews topnews tnnthailand isranews wealthythai	ของกรุงเทพฯ ร่วมกับผู้บริหารซีพีเอฟ โดยแจกกล้าไม้ให้ประชาชนและผู้สนใจ ๑,๐๐๐ ต้น ประกอบด้วยไม้ยืนต้น ๔ ชนิด ได้แก่ พะยูง กฤษณา ยางนา มะขาม และไม้พ้ออากาศ อาทิ ออมชมพู เงินไหลมา	กรุงเทพฯ	เดินหน้าโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างกำแพงกรองฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพฯ
๓	กทม.หรือแนวทางฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว บางกะเจ้า ศึกษาความเป็นไปได้ใช้น้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียเจ็องน้ำเค็ม	naewna matichon prachachat mgronline innews siamrath facebook.com/prbangkok	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับสมาคมเครือข่ายงานวิจัยนานาชาติ เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯ กับพื้นที่บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการว่า ที่ประชุมได้หารือความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯ กับพื้นที่บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ โดยเฉพาะการขอใช้ประโยชน์จากน้ำจืดที่บำบัดแล้วที่ปล่อยทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาทางช่องนนทรีให้ไปเจ็องน้ำเค็มที่ชุมชนบางกะเจ้า (ผ่านท่อระบายน้ำที่เชื่อมสองฝั่งแม่น้ำ) เพื่อให้ได้น้ำจืดที่ใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรได้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ให้อยู่รอดจากการรุกรานของน้ำเค็มในฤดูแล้ง อันจะเป็นประโยชน์ต่อคนกรุงเทพฯ และส่วนรวมต่อไป รวมทั้งเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำให้คุ้มค่า ให้ได้ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในการใช้น้ำที่เป็นทิศทางการพัฒนาในอนาคต</p> <p>- พื้นที่บางกะเจ้า มีพื้นที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ที่เป็นพื้นที่สีเขียว มีปัญหาเรื่องน้ำเค็ม ซึ่งทำให้พื้นที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ เนื่องจากน้ำเค็มเข้ามาจนทำให้การเกษตรหายไป โดยชุมชนมองว่า กทม. มีโรงบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี มีการบำบัดน้ำเสียประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร/วัน และมีค่าความเค็ม (Salinity) ประมาณ ๒.๖ มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งน้อยกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความเค็ม ๔ มิลลิกรัม จึงต้องศึกษาความเป็นไปได้ที่จะใช้น้ำที่บำบัดจาก</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียเจ็องน้ำเค็มในพื้นที่บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างยั่งยืน</p>	<p>- สำนักงานระบายน้ำ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการพิจารณาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มในพื้นที่บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ โดยนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วไปเจ็องน้ำเค็ม</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>โรงบำบัดน้ำชองนนทรีที่อยู่ตรงข้ามกับบางกะเจ้า โดยการนำไปใช้เป็นต้นทุนทางการเกษตรให้กับบางกะเจ้าได้หรือไม่ ซึ่งต้องพิจารณาว่า กทม.มีโครงการระยะยาวในการนำน้ำเสียจากการบำบัดแล้วที่ชองนนทรีย้อนกลับไปฟลักซ์ (Flush) หรือนำไปทำความสะอาดคลองชองนนทรี คลองไฟสิ่งโต รวมถึงคลองหัวลำโพง เพื่อให้เกิดความสะอาดมากขึ้น นอกจากนี้ จะต้องพิจารณาเรื่องการลงทุน เพราะการจะนำน้ำลวดแม่น้ำเจ้าพระยาไป เพื่อไปเติมไว้ในคลองบางกะเจ้านั้น จะต้องมีการลงทุนทั้ง ๒ ส่วน ได้แก่ เงินลงทุนสร้างระบบและเงินลงทุนดำเนินงานการนำท่อลงไปและสูบน้ำขึ้นมา และความคุ้มทุนต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม กทม.มีความยินดี เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับประโยชน์จากบางกะเจ้ามากในแง่พื้นที่สีเขียว การเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ และขอไปศึกษารายละเอียด เพื่อหาแนวทางความร่วมมือที่เหมาะสมต่อไป</p>		
๔	<p>กทม.ชุดไอเดีย เครือข่ายผู้ว่า ราชการนคร ใกล้เคียงจาก ประเทศเพื่อน บ้าน กทม. พร้อมเป็น เจ้าภาพ</p>	<p>เดลินิวส์ matichon innews banmuang thereporters mgronlin workpointtoday innnews twitter.com/prbangkok twitter.com/ TheSenderTH twitter.com/Matichon Online</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังให้การต้อนรับ นายควง เจริญ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการของ กทม.และกรุงเทพมหานคร และส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของทั้งสองประเทศ เป็นการ พูดคุยแลกเปลี่ยนโดยรวม อาทิ การจัดการด้านการจราจร โครงสร้าง พื้นฐาน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การจัดการด้านยาเสพติด การให้ความ อนุเคราะห์ดูแลแรงงานและนักศึกษาจากกัมพูชาในไทย การให้ความ อนุเคราะห์ดูแลแรงงานไทยในกัมพูชา เป็นต้น และได้หารือการปรับและ พัฒนารายละเอียดในข้อตกลง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง เพื่อให้มีความละเอียดและทันสมัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อตกลง ที่ทั้งสองเมือง เคยลงนามร่วมกันนั้นมีระยะเวลาเกือบ ๑๐ ปีแล้ว</p> <p>- ในอนาคตต้องการให้ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายผู้ว่าราชการนคร ใกล้เคียง อาทิ กรุงเทพมหานคร (ไทย) พนมเปญ (กัมพูชา) เวียงจันทน์ (ลาว) กรุงเนปยีดอ (เมียนมา) เป็นต้น เพื่อพบปะหารือและแลกเปลี่ยนด้าน การท่องเที่ยว ตลอดจนด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ อาจเป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากผู้ว่าราชการนคร สามารถตอบสนองโจทย์ประชาชนได้เร็ว เพราะ ใกล้ชิดประชาชน หากเป็นไปได้ กทม.ก็พร้อมเป็นเจ้าภาพ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือกับ ประเทศเมืองพี่เมืองน้อง ในการพัฒนาเมืองในด้าน ต่าง ๆ พร้อมพิจารณาการ สร้างเครือข่ายผู้ว่าราชการนคร กับประเทศใกล้เคียง</p>	<p>- สำนักงานการต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือ กับประเทศเมืองพี่เมือง น้องในการพัฒนาเมือง ในด้านต่าง ๆ เพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดีของประชาชน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๕	รพว.กทท. กำชับเทศกิจ แก้ไขปัญหา จาก Traffy Fondue ให้รวดเร็ว ปิดช่องร้องซ้ำ ปมเดิม	เดลินิวส์ mgronline Khaosod dailynews facebook.com/ กรุงเทพมหานคร	<p>- นายจ๊กกพันธ์ ผิวงาม รพว.กทท.กล่าวหลังการประชุมสำนักเทศกิจว่า ความคืบหน้าการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue ของ สำนักเทศกิจตั้งแต่วันที่ ๖ มิ.ย.- ๗ ต.ค.๖๕ มีเรื่องร้องเรียน ๓๐ เรื่อง ดำเนินการแล้ว ๒๗ เรื่อง โดยกำชับไม่ให้เกิดการร้องเรียนซ้ำและหลังแก้ไข ต้องรายงานเข้าระบบเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบทันที อย่างไรก็ตาม พบ การร้องเรียนของฝ่ายเทศกิจผ่านระบบมีแนวโน้มลดลง สะท้อนถึงการ แก้ปัญหาที่ดีขึ้น</p> <p>- สำหรับการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในจุดทำการค้า ๙๕ จุด ตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด แบ่งเป็นระยะที่ ๑ ระหว่างเดือน ก.ย.-พ.ย. ๖๕ จำนวน ๑๗ จุด ระยะที่ ๒ เดือน ธ.ค.๖๕-ก.พ.๖๖ จำนวน ๒๘ จุด และระยะที่ ๓ ระหว่างเดือน มี.ค.-พ.ค.๖๖ จำนวน ๕๐ จุด ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ ๑ เขต พื้นที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกแบบตัวอย่างแผงค้าและขอสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ประกอบแผงค้า ก่อนเสนอผู้บริหารเห็นชอบ ส่วนเรื่องหาบเร่แผงลอยที่ มีการสำรวจการขึ้นทะเบียนผู้ค้านอกพื้นที่ทำการค้าที่ได้รับอนุญาตอยู่ ระหว่างดำเนินการ คาดจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ต.ค.นี้</p> <p>- ส่วนการดำเนินคดีกับรถจักรยานยนต์ (จยย.) และการจอด หรือขับขึ้นบน ทางเท้า เฉพาะวันที่ ๑-๖ ต.ค.๖๕ สำนักงานเขตจตุจักรได้ ๑๐๐ ราย ประกอบด้วย ประชาชน ๘๖ ราย วิน จยย. ๖ ราย พนักงานส่งสินค้า-อาหาร ๘ ราย ในจำนวนนี้ใช้มาตรการว่ากล่าวตักเตือน ๓ ราย ดำเนินคดี ๙๗ ราย โดยปรับเป็นเงินรวม ๑๐๘,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ ๙ ก.ค.๖๑-๖ ต.ค. ๖๕ สำนักงานเขตจตุจักรได้ ๔๓,๖๗๙ ราย ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินคดี ๓๙,๔๘๙ ราย ปรับเป็นเงินรวม ๔๗,๗๓๒,๕๐๐ บาท ส่วนการตั้งจุดจับ-ปรับ รถ จยย.จอด หรือขับขึ้นบนทางเท้า ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ.-๖ ต.ค.๖๕ จับกุมรวม ๗๗ ราย เปรียบเทียบปรับ ๔๓ ราย เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท ส่งให้สำนักงานเขต ดำเนินการ ๓๔ ราย</p> <p>- ผลการดำเนินคดีกรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับ อนุญาตระหว่างวันที่ ๑- ๖ ต.ค.๖๕ สำนักงานเขตจตุจักรได้ ๒๓๒ ป้าย จับ-ปรับ ๔ ราย ปรับเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดี รวมผล ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๘ พ.ค.๖๑- ๖ ต.ค. ๖๕ สำนักงานเขต จตุจักร</p>	ด้านบวก - ติดตามความคืบหน้าการ ดำเนินงานของสำนักเทศกิจ เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหา ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพฯ	- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความ คืบหน้าการแก้ปัญหาเรื่อง ร้องเรียน ผ่าน ระบบ Traffy Fondue การจัด ระเบียบหาบเร่แผงลอย การ ดำ เน น ค ดี กั บ รถจักรยานยนต์และการจอด หรือ ขับ ขึ้น บน ทางเท้า ตลอดจนการติดป้ายโฆษณา ตามที่สาธารณะโดยไม่ได้รับ อนุญาตให้ประชาชนได้ทราบ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			๒๔๒,๐๘๕ ป้าย แจ้งความดำเนินคดี ๕๑ ราย จับ-ปรับ ๕,๙๑๒ ราย ปรับ เป็นเงิน ๑๖,๒๐๗,๕๐๐ บาท		
๖	กทม.ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว	mgronline innews dailynews benarnews facebook.com/ กรุงเทพมหานคร facebook.com/PPTVHD๓๖	- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กทม.กล่าวหลังร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ (แห่ดาวดึงส์) และพิธีห่มผ้าพระพุทธรมหาโชคดี (หลวงพ่อด) ว่า ในปีนี้วัดจำปาจัดพิธีตักบาตรเทโว โดยมีพระสงฆ์จำนวน ๕๐๐ รูป มาบิณฑบาต และเนื่องในโอกาสสมโภช ๒๐๐ ปี วัดจำปาจึงได้จัดพิธีห่มผ้าหลวงพ่อดุชโชติในอุโบสถหลังเก่า และพระพุทธรมหาโชคดีในอุโบสถหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย ซึ่งประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน เป็นวันที่แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อพุทธมารดา ซึ่งเป็นตัวอย่างสำคัญที่ทำให้ประชาชนได้ระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ อีกทั้งเป็นวันที่ให้ประชาชนได้ร่วมกันทำความดี ขอให้วัดจำปาและชาวชุมชนในเขตตลิ่งชันร่วมกันรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้อยู่คู่กับท้องถิ่นและเยาวชนรุ่นหลังสืบไป	<u>ด้านบวก</u> - ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีให้กับบุคลากรของ กทม. และประชาชนทั่วไป เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่ต่อไป	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทางศาสนา พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ
๗	กทม.เตรียมตรวจเพิ่มโรงงาน ๔ ประเภท ก่อฝุ่น	ข่าวสด ไทยรัฐ prachachat khaosod mgronline matichon innews msk-news prachachat fm๙๑bkk thainews facebook.com/ กรุงเทพมหานคร	- นางวันทนี วัฒนะ รป.กทม. กล่าวในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ว่า ผ.กทม. ได้เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกมากขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินการด้านฝุ่นละอองและด้านอากาศ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักอนามัย (สนอ.) ได้ร่วมกับสำนักงานเขต ตรวจสอบสถานประกอบการที่ปล่อยมลพิษอากาศออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน โดยดำเนินการตรวจสุ่มลักษณะสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองสูง ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแพลนต์ปูน และกิจกรรมหลอมโลหะ เพื่อกำกับดูแลและกวดขันให้สถานประกอบการมีการประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะ ลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ในกลุ่มกิจการที่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนและฝุ่นละออง ๔ ประเภทคือ (๑) ฟันสีรถยนต์ (๒) ผลิตภัณฑ์ (๓) เลื่อยตัดหรือประดิษฐ์หินเป็นสีของ เครื่องใช้ และ (๔) กิจการที่ใช้หม้อไอน้ำ - ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สนอ.และสำนักงานเขตได้ประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายการดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการเกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งได้ตกลงร่วมกันตรวจสถานประกอบการ ๒ ประเภท กิจการ คือ กิจการแพลนต์ปูน ๑๓๙ แห่ง และกิจการหลอมโลหะ ๑๑๗ แห่ง โดยตรวจสุ่มลักษณะไปแล้ว ๒๔๔ แห่ง	<u>ด้านบวก</u> - ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน ลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการขยายกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มกิจการที่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนและฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการเกิดมลพิษทางอากาศ และการขยายกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มกิจการที่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนและฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			คิดเป็นร้อยละ ๙๕ และจะดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จในเดือน ต.ค.๖๕ นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบลักษณะกิจการประเภทอื่น เช่น ทอผ้า ทำโลหะเป็นของใช้ ๓๕ แห่ง รวมเป็นจำนวนที่ตรวจในปี ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๓๑๙ แห่ง พบว่ามีสถานประกอบกิจการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ๑๗ แห่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว		
๘	กทม.เตือนประชาชนริมเจ้าพระยา ยกของ-ผ้า ระวางฝั่ง ตะวันออก	matichon siamrath springnews mgronline tnnthailand nationtv komchadluek chmplus	- นายเอกวรัญญู อัมระपाल โฆษกของ กทม.กล่าวว่า กทม.ได้ติดตามปริมาณน้ำไหลผ่าน อ.บางไทร ซึ่งวันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย ๓,๐๙๐ ลบ.ม./วินาทีและจะมีน้ำทะเลหนุนในช่วงเวลา ๑๙.๒๓ น. ฐานน้ำ +๑.๑๑ ม.รทก. อาจทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ยกตัวขึ้นสูงได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต่าง ๆ ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบในช่วงน้ำหนุน จึงขอให้ยกของขึ้นที่สูงและตรวจสอบปลั๊กไฟ ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทางเฟซบุ๊กเพจกรุงเทพมหานคร, ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม., สำนักงานระบายน้ำ กทม. หรือทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำและเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและป้องกันผลกระทบต่อประชาชนในกรุงเทพฯ	-สำนักงานการระบายน้ำสำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งแจ้งช่องทางในการติดตามสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนแนวทางการรับมือสถานการณ์น้ำท่วม
๙	รัฐบาลเตรียมงบฯ เยียวยา ผู้ประสบภัยน้ำท่วม - นายกฯ กำชับเร่งสำรวจความเสียหายหลังสถานการณ์คลี่คลาย	ไทยรัฐ เดลินิวส์ แนวหน้า มติชน สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ thaipost siamrath prachachat prachachat	- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยเน้นย้ำเมื่อหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูเยียวยา เมื่อน้ำลดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายและทำเรื่องเบิกจ่าย ขณะที่การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนน นายกรัฐมนตรีได้เร่งให้ทุกหน่วยงานเข้าไปดูแล เบื้องต้นคาดใช้งบประมาณอย่างน้อย ๒.๓ หมื่นล้านบาท การเยียวยาขั้นต้นจะดำเนินการตามระเบียบและข้อกำหนด เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง ครบถ้วน และเหมาะสมตามความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสำรวจผลกระทบและความเสียหายในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสำรวจผลกระทบและความเสียหายในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๐	นายกรัฐมนตรีนัดหารือ“กรม-	แนวหน้า สยามรัฐ ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา	- นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการ	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือ	-สำนักงานนมาย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	อัยการ-ศาล- ผ.ตร.-ผ.กษม” แก้ปัญห “ยาเสพติด- อาวุธปืน”	thairath mcot thansettakij innnews thejournalistclub	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืน ยาเสพติด ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ เพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้จัด "การประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน" เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเรื่องปัญหายาเสพติด การครอบครองอาวุธปืน การบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุม สำหรับประเด็นพิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหให้ตรงจุดและสอดคล้องกับปัญหาในปัจจุบัน จะพิจารณามาตรการป้องกัน แก้ไข และปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืน และการบำบัดฟื้นฟู ผู้กระทำความผิด รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต	เข้มงวดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการครอบครองอาวุธปืน และยาเสพติด ป้องกันการเกิดเหตุรุนแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการครอบครองอาวุธปืน ป้องกันการเกิดเหตุรุนแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์